



ข่าวคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๖๗ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนในประเด็นดังกล่าวดังนี้

๑. การถ่ายโอนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการย้ายบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดย นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัญหาการเลื่อน ลด ปลด ย้าย บุคลากรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดหนึ่งที่ถูกอนุมัติโดยบุคคลที่อยู่ในอีกสังกัดหนึ่งนั้นจะทำให้การทำงานเกิดความอึดอัด และกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าวิธีดำเนินการนี้ไม่ถูกต้อง กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายที่จะถ่ายโอนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และย้ายบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด



๒. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยกรณี ค้างชำระของร้านรุ่งนภาค้าไม้ โดย นางวรรณชนันท์ พงศ์สุราง รongเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า



เมื่อได้มีการดำเนินการทางศาล และทางองค์การค่าเกิดแพ็คดี ทำให้เกิดความเสียหายองค์การค่าจึงต้องหาผู้รับผิดชอบ โดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้น และในระเบียบเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญกำหนดว่าจะดำเนินการจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ให้แก่ผู้ที่ได้รับบำเหน็จ บำนาญ ที่ถูกสอบสวนทางวินัยไม่ได้ แต่องค์การค่ามีคณะกรรมการที่พิจารณาในการจัดการจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ ได้มีการคิดคำนวณค่าเสียหายที่องค์การค่าเสียหาย และกันเงินค่าเสียหายไว้ เหลือจำนวนเงินเท่าใดก็จ่ายให้แก่

ผู้ที่ได้รับการสอบสวนทางวินัยเพื่อเป็นการเยียวยาเบื้องต้น แต่ทั้งนี้จะรีบไปดำเนินการสอบสวนทางวินัยให้ยุติโดยเร็ว ไม่ชักช้า และไปทบทวนปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับองค์การค่าเสียใหม่

และในการประชุมคณะกรรมการในครั้งเดียวกัน ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๑ คน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการศึกษา

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๕๑ นาฬิกา